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ความรูสึกของทาน ขณะทีท่านดํารงตําแหนงอธิการ 
 

เมื่อมาอยูท่ีนี่ไมไดเปนอธิการ ผมเร่ิมเปนอาจารยใหญในป ๒๕๑๖ และเปนผูอํานวยการ        
ในป ๒๕๑๗ ผมมีตําแหนงอธิการในป ๒๕๒๐ ความรูสึกคงเปนความภาคภูมิใจอยางย่ิง ท่ีไดมาเร่ิมงาน    
การสรางวิทยาลัยครูกําแพงเพชรท่ีนี่ เพราะวิทยาลัยครูกําแพงเพชรนั้นอยูภายใตกรมการฝกหัดครู    
เขามีการคัดเลือกผู ท่ีจะมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ มีการสงเสริมใหทํางานจนเปนผูอํานวยการ      
และเมื่อวิธีการบริหารเปลี่ยนไปผมก็เปนอธิการคนแรกของสถาบันแหงนี้เมื่อคร้ังนั้นเรียกวาวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ผมยายออกจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชรไปเปนอธิการวิทยาลัยครูอุดรธานีในเดือนมีนาคม 
๒๕๒๐ เปนความภาคภูมิใจมากท่ีไดรับคัดเลือกมาดําเนินการท่ีนี่ 

 
การบรหิารงานของทานเมื่อครั้งยงัดํารงตําแหนงอธกิาร 
 

ผมเปนอาจารยใหญ เปนผูอํานวยการ เปนอธิการ การบริหารงานคอนขางจะเปนการบริหาร  
ซึ่งอยูภายใตการกํากับตามนโยบายของกรมการฝกหัดครู เพราะวิทยาลัยครูกําแพงเพชร สังกัดกรม   
การฝกหัดครู ทางกรมวางนโยบายเอาไวแลวเรามาดําเนินการตามนโยบายวาเราจะสรางท่ีตรงไหน เราจะ
ทําอะไร สรางเพื่ออะไร แลวคนท่ีมาทํางานก็ไมก่ีคน ในระยะแรกๆ ป ๒๕๑๖ มีคนเพียง ๔-๕ คน ในป 
๒๕๑๗ ก็เพิ่มเปนประมาณซัก ๑๐ กวาคน ป ๒๕๑๘ จึงมีความพรอม ความพรอมคือมีคนครบทุก
สาขาวิชา พรอมท่ีจะทํางานตามโครงการสรางวิทยาลัยครู ซึ่งจะผลิตครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา



การศึกษา การบริหารงานนอกจากจะรับนโยบายของกรมแลว เราก็นาจะพูดวาเปนการบริหารงานแบบ  
วงแคบๆ กันเองแบบบนสูลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทีโ่ดดเดนและเปนที่ประจกัษ ขณะที่ทานไดดาํรงตาํแหนงอธกิาร 
 

งานเดนๆ ก็คืองานกอสรางและการเปดสอนรุนแรก มีนโยบายของกรมกําหนดแผนมาเรียบรอย
วาจะสรางอะไรตรงไหน สรางอาคารอยางไร ซึ่งมีอาคารอํานวยการ อาคารเรียนอาคารประกอบ อาคาร
โรงเรียนสาธิต แลวก็ใหอัตรามารับคน ใหเงินมาใช การกํากับการดูแลการกอสรางก็มีคนชวยเหลือจาก
ท้ังของเราเองและจากทองถ่ินมาชวยในการควบคุมการกอสราง ตึกท่ีเปนคอนกรีตเปลือยท้ังหลายท่ีอยู 
ในนี้ ตึกท่ีสูงไมเกิน ๓ ชั้น เปนตึกท่ีสรางในสมัยท่ีผมอยูท่ีนี่ท้ังสิ้น ตึกอาคารสาธิตท่ีเราไมไดใช เดี๋ยวนี้เรา 
ใชเปนอะไรไมทราบ ก็เปนตึกท่ีสรางในสมัยของผม การกอสราง ผลงานการกอสรางคอนขางจะเร่ิมตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริงๆ อาคารก็ไมเสร็จดวยซ้ําไปในสมัยท่ีผมอยู จนถึงป ๒๕๒๐ เปาหมายท่ีกรมกําหนดใหก็คือ การรับ
นักศึกษารุนแรกของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร การรับนักเรียนรุนแรกของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร      
เปนการรับนักเรียนเพื่อเขาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ซึ่งเปนการรับนักเรียนซึ่งไม
เหมือนใครในโลก เรารับนักเรียนจากสภาตําบลมาเรียนท่ีนี่ เราภาคภูมิใจมากในกระบวนการนี้ แต



กระบวนการนี้ก็เดินไดปเดียวปตอมาก็ไมใชอาจจะมีขอขัดของหลายอยาง นักเรียนของเราท่ีเลือกโดย
กระบวนการสภาตําบลเลือกมาสงเราใหเรียนนั้น เปนนักเรียนชั้นเย่ียมจริงๆ มีใจท่ีพรอมท่ีจะเรียนเปนครูท่ี
ดีจริงๆ อาจารยเราก็พรอม นั่นก็คือจุดเดน หรือผลงานของเราท่ีมีในวันนั้น มันก็เปนชวงหนึ่งของชีวิต
คนเราตองทํางาน คนมีโอกาสทํางานในสวนตางๆ ผมมีโอกาสดีท่ีไดมาเปนผูสรางวิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
โดยนโยบายของกรมการฝกหัดครู แตคนอ่ืนก็มีโอกาสท่ีมาชวยผมทํางาน จะวาผมมีความสําคัญคนเดียว
ไมใช นอกจากผมมาเปนคนดูแลกํากับนโยบายตามกรมฝกหัดครูแลว ยังมีผูสนับสนุนและคนกําแพงเพชร
อีกมากมายท่ีสนับสนุนเรา แลวคนท่ีมาอยูกับเราท่ียายมา โอนมา ท่ีบรรจุใหมมาอยูกับเราก็หลายคน ทุก
คนมีสวนสําคัญในงานสรางวิทยาลัยครูกําแพงเพชรครับ ไมใชผมคนเดียวเปนทีมใหญเลยรวมท้ังนักศึกษา
รุนแรกก็สําคัญ 

 

ในสายตาของทาน มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชรมีการเปลีย่นแปลงไปอยางไรบาง 
 

 ผมไมเห็นความเปลี่ยนแปลง เพราะผมอยูในสวนของความงอกงาม พัฒนาการของโรงเรียน
ฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผมมีสวนมาตลอดในการผลักดันใหสิ่ง
เหลานี้เกิดขึ้น เพราะวาการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เปนสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
เปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรนั้น มันขึ้นอยูกับพระราชบัญญัติท่ีเราผลักดันใหเกิดขึ้น ซึ่งเราอยูใน
วงจร การฝกหัดครู ผลักดันใหสิ่งนี้เกิดขึ้น คือสรางสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินใหได เราผลักดันให
วิทยาลัยครูสามารถเปดสอนระดับปริญญาตรีไดต้ังแตป ๒๕๑๗ ยกฐานะจากปริญญาตรีสาขาวิชา      
ครุศาสตรอยางเดียวเปนสาขาวิชาอ่ืนได ในป ๒๕๒๘ แลวเราสามารถเปดสอนสาขาวิชาตางๆไดอยาง
สมบูรณในป ๒๕๓๘ แลวเปนมหาวิทยาลัยในป ๒๕๔๗ นี่ เราผลักดันมาดวยกัน เพราะฉะนั้นเราไมแปลก
ใจท่ีเกิดขึ้นเพราะเราอยากใหเกิดขึ้น อยากใหวิทยาลัยครูกลายเปนสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ิน คือเปน
มหาวิทยาลัยของทองถ่ิน อันนี้เกิดขึ้นโดยปรัชญา โดยวิสัยทัศนของผูบริหารกรมการฝกหัดครูมาต้ังแตตน 
วาจะผลักดันโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู ใหเปนมหาวิทยาลัยในทองถ่ินใหได เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเรา
มองเห็นในวันนี้เราคาดการณวาจะเปนอยูแลวครับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รากฐานมาจากวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ซึ่งเปนความต้ังใจของ
ผูบริหารและผูกุมนโยบายเมื่อคร้ังกอสรางวาจะตองสรางใหสถาบันแหงนี้กลายเปนสถาบันสรางครูและ
เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ินอยางสมบูรณ หรือท่ีเรียกวา   และ วันนี้
เราก็เห็นวาความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจริงๆ โดยวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซึ่งพรอมท่ีจะพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแบบสมบูรณมีทุกสาขาวิชา อํานวยประโยชนแก
ประชาชนและเยาวชนในทองถ่ิน และสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหแกมหาวิทยาลัยฯไดดีย่ิงขึ้น 
ปจจุบันมีจํานวนบุคลากรท่ีเปนอาจารย หรือจะเรียกวาพนักงานมหาวิทยาลัย มีมากกวาท่ีเคยมีในปแรก 
ถึง ๑๐ เทา เราเคยมี ๒๐ คน อยางมาก ๓๐ คน เดี๋ยวนี้มีต้ัง ๓๐๐ คน ซึ่งจะเขมแข็งตอไป ยินดีดวยครับ
ท่ีมหาวิทยาลัยไดเจริญกาวหนาพัฒนามาครับ 


